



ITTA

ITTA



อำนาจหน้าที่

สถานีตำรวจ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมถึงการรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชาัตรองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล (1-9) หรือ ตำรวจภูธรจังหวัด (1-9) เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงภายใน บริการทางสังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนางานบริหารและงานเรตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงงานกิจการพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัับสถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจแบ่งออกเป็น 5 สายงาน ดังนี้

1. งานป้องกันและปราบปราม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน อำนาจการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษา ความสงบเรียบร้อย งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งาน ชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็น ส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือ พื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ

2. งานจราจร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและ ประเมินผล งานด้านการควบคุมจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ปกครองของสถานีตำรวจ ตลอดจนพื้นที่ที่มีการจราจรต่อเนื่อง

3. งานสืบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน อำนาจการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญา การมีความเห็น การให้ความเห็นชอบ หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ ปกครองของสถานีตำรวจ

4. งานสอบสวน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญา การมีความเห็น การให้ความเห็นชอบ หรือเป็นส่วนประกอบ ของงานนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่ ปกครองของสถานีตำรวจราชการและของบริจาคมได้อย่างถูกต้อง

5. งานอำนวยการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงาน ที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสถานี่ตำรวจ งานการบริหารบุคลากร งาน จเรตำรวจ งานกิจการพิเศษ บานความมั่นคง การศึกษา การฝากอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุช การ ส่งกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานดังกล่าว เพื่อ ส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานี่ตำรวจ